

NHIỀU NƯỚC TRONG EU CẤM HÚT THUỐC LÁ Ở NƠI CÔNG CỘNG

Hiện nay, tại các nước thành viên Liên hiệp châu Âu (EU) mỗi năm có 650 nghìn người chết vì các bệnh liên quan hút thuốc lá, 800 nghìn người chết vì hút thuốc lá thụ động và khoảng 30% số người trưởng thành hút thuốc

Ủy viên Ủy ban châu Âu (EC) phụ trách vấn đề sức khỏe M.Kiprianou đã công bố văn kiện thảo luận, theo đó kêu gọi các nước EU cấm hút thuốc lá tại các công sở, nhà hàng và quán rượu. Sau khi thảo luận và lấy ý kiến của các nước thành viên, các tổ chức tiêu dùng và ngành sản xuất thuốc lá, EC dự kiến sẽ đưa ra dự luật cấm hút thuốc lá tại những nơi công cộng trên toàn EU vào năm tới.

Đến nay, nhiều nước thành viên EU đã ban hành các quy định chung quanh việc cấm hút thuốc lá tại những nơi công cộng. Tuy nhiên các quy định của các nước này khác nhau.

Tại Áo, cấm hút thuốc lá tại các trường học, phương tiện giao thông công cộng và các cơ sở giáo dục khác nhưng không cấm ở những nơi làm việc. Tuy nhiên, tại những nơi tiếp đón khách lệnh cấm hút thuốc lá được áp dụng khi có mặt những người không hút thuốc lá.

Tại Bỉ, từ ngày 1-1-2006 hút thuốc lá bị cấm ở những nơi làm việc khép kín và chỉ được phép hút thuốc lá ở những nơi thông thoáng và dành riêng. Hút thuốc lá chỉ được phép tại các nhà hàng ăn uống - nơi có các phòng riêng tách rời hoàn toàn với nhà hàng, và ở những nơi không phục vụ các món ăn. Các quán bar và cà-phê không bị cấm hút thuốc lá nhưng tại nơi này cần có đủ độ thông thoáng.

Hút thuốc lá gây bệnh hô hấp. (Ảnh: AP)

Tại Anh, cấm hút thuốc lá hoàn toàn ở bên trong phòng làm việc, quán rượu, nhà ăn và "ở mọi nơi công cộng và nơi làm việc khép kín" sẽ có hiệu lực vào mùa hè năm nay. Việc cấm hút thuốc lá hoàn toàn tương tự sẽ được thực hiện tại xứ Wales, và Bắc Ai-len vào ngày 2-4 tới. Việc cấm hút thuốc lá tại những nơi công cộng vừa có hiệu lực tại Scotland. Tại Síp, hút thuốc lá bị cấm tại mọi nơi công cộng, kể cả những nơi vui chơi giải trí (nhà ăn, quán bar...), ở tất cả các tòa nhà chính phủ, các phương tiện giao thông công cộng và các xe ô-tô tư nhân chở bất kỳ hành khách nào dưới 16 tuổi. Các chủ quán bar, nhà ăn, hiệu cà-phê phải có khoảng không gian dành cho người hút thuốc lá và khoảng không gian này phải được kiểm tra có đủ "độ thông thoáng" hay không.

Tại CH SCzech, hút thuốc lá bị cấm trong xe buýt, tàu hỏa và bến tàu điện, tại các trường học, rạp chiếu phim, nhà hát, phòng tập thể thao và các tòa nhà hành chính. Hút thuốc lá trong nhà ăn bị

cấm theo luật "về nguyên tắc" mặc dù nhiều điều khoản của luật này là không rõ ràng.

Tại Đan Mạch, cấm hút thuốc lá tại các trường học và nơi làm việc của chính phủ. Chính phủ nước này thông báo cấm hút thuốc lá tại các quán bar và nhà ăn trong năm 2007 nhưng cho phép những nơi công cộng rộng hơn có phòng riêng dành cho người hút thuốc lá. Tại Estonia, từ ngày 5-6 tới, cấm hút thuốc lá tại các quán bar, nhà ăn, quán cà-phê, câu lạc bộ ban đêm và các cơ sở phục vụ ăn uống khác trừ các cơ sở nào có phòng hút thuốc lá khép kín có thiết bị thông gió riêng. Hút thuốc lá cũng bị cấm ở những đường ngầm dành cho người đi bộ, các phương tiện giao thông công cộng, kể cả ta-xi.

Tại Phần Lan, từ ngày 1-6 lệnh cấm hút thuốc lá tại các quán bar, nhà ăn bắt đầu có hiệu lực. Những nơi này có một phòng hút thuốc lá đặc biệt với hệ thống thông gió riêng sẽ được phép hút thuốc lá, những người hút thuốc lá không được nhả khói thuốc lá ra khu vực không hút thuốc lá.

Tại Pháp, từ ngày 1-2 cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc, các cửa hàng, trường học và bệnh viện trong khi tại các quán cà-phê, quán bar và nhà ăn đến tháng 1-2008 mới bị cấm hút thuốc lá. Tại các quán cà-phê và quán ăn vẫn cho phép hút thuốc lá ở các phòng kín mà không phục vụ bất cứ thứ đồ ăn gì.

Tại Đức, ngày 23-2 vừa qua các bang ở nước này đã đồng ý cấm hút thuốc lá tại các tòa nhà công cộng nhưng chưa cấm hút thuốc lá hoàn toàn tại các quán rượu và quán ăn như ở một số nước châu Âu khác.

Tại Hy Lạp, đã đưa ra nhiều luật về cấm hút thuốc lá trong đó có luật cấm hút thuốc lá hoàn toàn tại các nơi công cộng đặc biệt, tuy nhiên vẫn có những nơi riêng biệt dành cho người hút thuốc lá. Hút thuốc lá bị cấm tại các phương tiện giao thông công cộng. Tại Hungaria, tại nơi làm việc cần thiết kế khu vực dành cho người hút thuốc lá. Tại Iceland, cấm hút lá hoàn toàn tại nơi làm việc, kể cả quán bar và quán ăn và không thiết kế phòng riêng dành cho người hút thuốc lá. Luật cấm hút thuốc lá không áp dụng đối với phòng ngủ trong khách sạn, các nhà tù hoặc bệnh viện tâm thần.

Tại Ý, cấm hút thuốc lá ở các cơ sở giáo dục, trừ các trường đại học nơi được hút thuốc lá - và các bệnh viện. Tại các quán cà-phê, quán ăn và các cơ sở phục vụ ăn uống khác, phòng đánh bài và sòng bạc, các ông chủ xây dựng một phòng không hút thuốc lá với diện tích chưa đến 50% toàn bộ cơ sở kinh doanh.

Tại Lit-va, từ ngày 1-1 cấm hút thuốc lá hoàn toàn tại các quán bar, cà-phê, các câu lạc bộ và các vũ trường. Hút thuốc tại các nơi công cộng khác sẽ bị cấm từ ngày 1-1-2008. Tại Luych-xăm-bua, cấm hút thuốc lá được áp dụng tại những nơi công cộng nhất định, đặc biệt tại các quán bar, mặc dù những phòng hút thuốc riêng được phép sử dụng nếu chúng chiếm chưa đến 25% khu vực kinh doanh. Cấm hoàn toàn việc hút thuốc lá tại các trường học, tòa nhà công cộng, xe buýt và tàu hỏa.

Tại Malta, cấm hút thuốc lá tại bất cứ khu nhà ở công cộng hoặc tư nhân khép kín nào, kể cả nơi làm việc. Tại Hà Lan, cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc, trừ các quán bar và quán ăn. Tại Bồ Đào Nha, cấm hoàn toàn việc hút thuốc lá tại các cơ sở chăm sóc sức khỏe, giáo dục, cơ quan chính phủ, nhà hát và rạp chiếu phim. Cấm hút thuốc lá trên xe buýt, tàu hỏa, ta-xi nếu chuyến đi kéo dài chưa đến một giờ.

Tại Slovenia, cấm hút thuốc lá tại các bệnh viện và trường học; hạn chế hút thuốc lá tại nơi công

cộng, trừ các quán ăn nơi có khu vực hút thuốc lá quy định. Tại Slovakia, chủ các cơ sở kinh doanh phải cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc mà ở đó không có nhân viên hút thuốc lá. Tại các trường học và bệnh viện cấm hút thuốc lá hoàn toàn và tại các quán ăn và các cơ sở phục vụ bữa ăn bắt buộc là nơi không hút thuốc lá.

Tại Tây Ban Nha, luật cấm hút thuốc lá được áp dụng đối với các quán bar và quán ăn rộng hơn 100 m². Tại Thụy Điển, trên thực tế hầu hết nơi làm việc (trừ nơi có phòng hút thuốc lá quy định) là nơi cấm hút thuốc lá. Tại nước này, cấm hút thuốc lá ở các bệnh viện và trên các phương tiện giao thông công cộng. Các khách sạn có phòng không hút thuốc dành cho khách của họ. Từ tháng 6-2005, tất cả quán ăn, quán bar, câu lạc bộ ban đêm, quán cà-phê... là nơi cấm hút thuốc lá.